

## BÁO CÁO

### Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2021

#### Phần I

### ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1237 VÀ ĐỀ ÁN 150

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Ngọc Hồi là huyện miền núi, ngã ba biên giới nằm phía Tây Bắc tỉnh Kon Tum, có diện tích tự nhiên của huyện là 84.382 ha. Dân số 57.800 người (trong đó dân tộc thiểu số chiếm 57% dân số); đơn vị hành chính gồm có 07 xã và 01 thị trấn, có 05 xã biên giới với 68 thôn, làng, tổ dân phố.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 1966 Mỹ tiến hành xây dựng Căn cứ Quân sự tại Đăk Siêng và Plei Kần, nằm án ngữ đường 14 từ Kon Tum đi H40 (cũ) huyện Đăk Glei và Khu vực ngã ba Đông Dương (ta thường gọi là Căn cứ Đăk Siêng, Căn cứ Plei Kần,) nhằm chặn sự tiến công bộ đội chủ lực của ta từ Bắc vào Nam và từ Lào, Campuchia sang. Bộ máy Chính quyền của ta được thành lập ở cấp huyện. Địa bàn H40 (cũ), H67 (cũ) là nơi diễn ra các trận đánh lớn trong cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và chiến dịch Xuân-Hè 1972 với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3), e 24, e33, e66, e 28, f10; lữ 40 Quân đoàn 3 và Quân khu 5; Cuộc chiến đấu trong Căn cứ diễn ra vô cùng ác liệt... ta đã giành được thắng lợi làm chủ Căn cứ Plei Kần và Đăk Siêng. Tuy nhiên, ta bị địch phản kích quyết liệt nên số thương vong và hy sinh nhiều, hài cốt liệt sĩ chưa tìm được trên địa bàn rất lớn. Công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, số người biết thông tin về khu vực, địa danh trước kia nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu về liệt sĩ rất ít; đa số là người ở địa phương khác đến cư trú từ sau năm 1975, số người tham gia cách mạng trước năm 1975 ngày càng già yếu, trí nhớ giảm, một số làng trước kia ở bên Lào sau năm 1975 chuyển về sinh sống tại địa phương như (làng Iệc, Đăk Mé xã Pờ Y, làng Đăk Ba xã Đăk Dục), số đông đều sinh ra sau chiến tranh nên ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trực tiếp là Bộ CHQS tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515), Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 24 huyện đã đạt được kết quả sau.

#### II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1237 VÀ ĐỀ ÁN 150

##### A. ƯU ĐIỂM

##### 1. Công tác lãnh, chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo 24 huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng

chính sách các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng thời triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện; tổ chức lực lượng và đảm bảo cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp với Đội quy tập K53-Phòng chính trị, Ban liên lạc, thân nhân liệt sĩ đến khu vực nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ.

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2013 đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các văn bản, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo 1237 Tỉnh (nay là Ban Chỉ đạo 515). Ban Chỉ đạo 24 huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 102-KH/HU, ngày 21/11/2018 về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hằng năm Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên địa bàn huyện chưa được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2013 đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên địa bàn huyện; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ rộng rãi đến các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố

## **2. Công tác quán triệt, triển khai; thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ TKQT và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.**

Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, Ban Chỉ đạo 1237 Tỉnh cho cán bộ chủ chốt các ban, ngành, cán bộ cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể có liên quan, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, sự tập trung, thống nhất cả về nhận thức và hành động ngay từ đầu và trong suốt quá trình thực hiện.

Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Đề án; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ rộng rãi đến các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố

Giao Ban CHQS huyện phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, nhất là với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện, Trung tâm VHTTDL và Truyền thông huyện làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt ở các cấp với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và lập bản đồ hài cốt liệt sĩ.

Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm tốt công tác quản lý địa bàn, chú trọng địa bàn khu vực trọng điểm thời kỳ chiến tranh.

## **2. Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ TKQT và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.**

Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thành phần gồm có: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện phụ trách Văn hoá - Xã hội làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban Thường trực là đồng chí Chính trị viên, Ban chỉ huy Quân sự huyện; đồng chí Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội là Phó ban; Các Ủy viên gồm: lãnh đạo Công an Huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện. Đồng thời mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội cựu TNXP huyện, Hội người cao tuổi huyện với tư cách là Ủy viên.

Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm với UBND huyện về những công việc được giao, lãnh đạo, điều hành hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, chủ trì kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực điều hành công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo. Trách nhiệm của Phó trưởng Ban Chỉ đạo giúp Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc một số công việc được phân công có vấn đề liên quan đến các ngành để giải quyết. Trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chỉ đạo tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo đề xuất với UBND huyện xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tham dự đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và báo cáo công việc được phân công, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện thuộc phạm vi quản lý và được sử dụng đội ngũ cán bộ ngành mình giúp việc theo chế độ kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

## **4. Công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.**

Thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động tiếp nhận thông tin bằng nhiều hình thức, biện pháp; huy động các tổ chức, cá nhân, nhất là Hội cựu chiến binh cung cấp thông tin về liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ, thực hiện tốt công tác quản lý danh sách liệt sĩ và những thông tin phục vụ cho việc tìm kiếm, quy tập và kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đồng chí hy sinh thuộc người ở địa phương trong các thời kỳ và liệt sĩ đơn vị bạn hy sinh trên địa bàn báo cáo Ban Chỉ đạo; xác định số lượng hài cốt liệt sĩ đã được quy tập vào nghĩa trang huyện. Theo danh sách Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Cục Chính trị Quân đoàn 3 và danh sách liệt sĩ trên nhà bia tưởng niệm do Phòng Lao động, thương binh và

Xã hội cung cấp: Danh sách (tổng số) liệt sĩ; nơi hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện là 1.331 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh;

Trong đó: (Số hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập trên địa bàn huyện là 97 hài cốt liệt sĩ; số hài cốt liệt sĩ chưa quy tập theo danh sách Ban Chỉ đạo 515 tỉnh do Cục Chính trị, Quân đoàn 3 cung cấp là 767 liệt sĩ; liệt sĩ trên nhà bia tưởng niệm Phòng Lao động thương binh xã hội cung cấp là 476 liệt sĩ;

Số lượng liệt sĩ của địa phương: 154 liệt sĩ; Số lượng liệt sĩ của đơn vị khác: 1.177 liệt sĩ;

Số lượng liệt sĩ hy sinh tại khu vực, địa bàn không rõ thông tin (vùng mờ): do Cục Chính trị, Quân đoàn 3 cung cấp là 369 hài cốt liệt sĩ; Phòng Lao động thương binh xã hội cung cấp là 476 liệt sĩ (trên nhà bia tưởng niệm);

Chỉ đạo các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan thông báo, thông tin về phần mộ liệt sĩ đến thân nhân gia đình liệt sĩ, tham gia tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm ở xã, thị trấn bằng ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn xã hội hóa ở địa phương.

Kịp thời chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, xã, thị trấn xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay toàn huyện đã hoàn thành việc kết luận địa bàn ở 68 thôn, tổ dân phố, 08 xã, thị trấn và cấp huyện, đồng thời lập bản đồ trên 08 xã, thị trấn và cấp Huyện, tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, báo cáo về Ban Chỉ đạo 515 Tỉnh đúng thời gian quy định.

#### **a. Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ.**

\* Tổng số liệt sĩ tại nghĩa trang huyện do Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý là 1.470 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, trong chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia <sup>(1)</sup>;

#### **b) Kết quả phân tách, chuyển giao, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.**

Đã phân tách, chuyển giao danh sách (số lượng) liệt sĩ đã quy tập, chưa quy tập về cấp xã, thị trấn,

Trong đó: Chuyển giao theo địa bàn nơi chôn cất ban đầu về Ban CHQS các xã, thị trấn để phục vụ công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là 864 liệt sĩ <sup>(2)</sup>.

#### **c) Công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.**

\* Công tác tham gia tập huấn lập bản đồ.

<sup>(1)</sup>- Phân tích theo đối tượng:

+ Địa bàn khác trong tỉnh: 167 hài cốt liệt sĩ, trong địa bàn huyện là 97 hài cốt liệt sĩ; Lào: 592 hài cốt liệt sĩ; Campuchia: 614 hài cốt liệt sĩ

<sup>(2)</sup> Cụ thể: Hài cốt liệt sĩ đã quy tập xong: xã Sa Loong = 21 liệt sĩ; xã Đăk Kan = 26 liệt sĩ; xã TT Plei Kần = 14 liệt sĩ; xã Đăk Xú = 13 liệt sĩ; xã Bờ Y = 2 liệt sĩ; xã Đăk Dục = 11 liệt sĩ; xã Đăk Nông = 10 liệt sĩ; xã Đăk Ang = 00 liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm quy tập: xã Sa Loong = 70 liệt sĩ; xã Đăk Kan = 260 liệt sĩ; TT Plei Kần = 310 liệt sĩ; xã Đăk Xú = 72 liệt sĩ; xã Bờ Y = 28 liệt sĩ; xã Đăk Dục = 20 liệt sĩ; xã Đăk Nông = 1 liệt sĩ; xã Đăk Ang = 6 liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo chủ động tham gia tập huấn và tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 992/KH-UBND ngày 19/6/2018 về tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn cấp huyện với sự tham gia của 53 đồng chí (thành phần theo kế hoạch); lãnh đạo, chỉ đạo 8/8 xã, thị trấn tổ chức tập huấn cho các ban ngành thôn, làng, tổ dân phố với sự tham gia của 316 đồng chí cán bộ xã, thị trấn, thôn, làng, tổ dân phố đúng đối tượng, thành phần quy định, chặt chẽ, có chất lượng

\* Công tác rà soát, lập danh sách liệt sĩ theo nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện theo số liệu theo danh sách Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Cục Chính trị Quân đoàn 3 cung cấp là 755 liệt sĩ.

\* Công tác phân tách, chuyển giao danh sách liệt sĩ theo nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện.

- Cấp huyện đã phân tách danh sách chuyển giao danh sách liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện xuống xã, thị trấn: 767/767 liệt sĩ đạt 100%.

- Cấp xã đã phân tách chuyển giao danh sách liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn xã, thị trấn xuống thôn, TDP: 767/767 liệt sĩ đạt 100%.

- Công tác phát, thu phiếu phát hiện thông tin về mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn được thực hiện chặt chẽ, đúng thời gian quy định<sup>(3)</sup>.

Qua kết luận địa bàn, xác định hiện nay còn 01 hài cốt liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện đã tổ chức tìm kiếm, quy tập tại thôn Ngọc Hiệp, Đăk Dục, Ngọc Hồi và bàn giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội an táng tại nghĩa trang huyện

## **5. Công tác tổ chức xây dựng kế hoạch, khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.**

### a) Kết quả quy tập

\* Quy tập trong nước

- Đánh giá công tác tổ chức xác minh, kết luận thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin<sup>(4)</sup>.

- Số lượng hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính bàn giao cho gia đình chuyển về địa phương: 00 hài cốt liệt sĩ

## **6. Thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.**

- *Kinh phí*

<sup>(3)</sup> - Cấp Thôn, TDP:

+ Đã tiến hành phát, thu phiếu phát hiện thông tin mộ liệt sĩ 19.382 phiếu, tổng số phiếu thu về 18.524 phiếu, đạt 95%. Số phiếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn 01 phiếu, số phiếu không có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ 18.523 phiếu; số phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn khác 00 phiếu.

+ Đã tiến hành hội nghị kết luận địa bàn cấp thôn, TDP 68/68 đạt 100%.

- Cấp xã:

+ Đã tiến hành hội nghị kết luận địa bàn cấp xã 08/08 đạt 100%.

+ Đã lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp xã 08/08 đạt 100%.

- Cấp Huyện:

+ Đã tiến hành hội nghị kết luận địa bàn cấp huyện 01/01 đạt 100%.

+ Đã lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện 01/01 đạt 100%.

<sup>(4)</sup>+ Từ năm 2012 trở về trước: tổng số 97 hài cốt, trong đó xác định được danh tính: 00 liệt sĩ.

+ Từ năm 2013 đến năm 2020: tổng số 01 hài cốt, trong đó xác định được danh tính: 00 liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo đã chủ động tiếp nhận kinh phí của trên, dự toán kinh phí địa phương cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lập bản đồ hài cốt liệt sĩ, đồng thời sử dụng, thanh quyết toán đúng quy định<sup>(5)</sup>.

- *Trang bị*

Ban Chỉ đạo đã chủ động trang bị vật chất phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập, lập bản đồ hài cốt liệt sĩ cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định.

### **7. Công tác tiếp đón, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tìm mộ**

Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tiếp đón, rà soát, trả lời thông tin về liệt sĩ chôn cất trên địa bàn huyện cho thân nhân liệt sĩ.

### **8. Công tác kiểm tra, sơ kết, khen thưởng thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150**

\* Tổ chức kiểm tra, Hội nghị, Hội nghị rút kinh nghiệm trong thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 chặt chẽ, đúng theo Hướng dẫn của trên<sup>(6)</sup>.

\* Công tác khen thưởng (Thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 từ năm 2013 đến năm 2020) được thực hiện đảm bảo, đúng quy trình<sup>(7)</sup>.

## **B. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM**

### **1. Hạn chế**

Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách ở một số cơ sở có lúc chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa cơ quan Quân sự với Hội cựu chiến binh cấp cơ sở có lúc chưa chặt chẽ; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ chưa được quy tập trên địa bàn.

Công tác khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện kết quả chưa cao, đặc biệt khu vực nơi nghi có mộ liệt sĩ hoặc hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm.

### **2. Nguyên nhân**

Các thành viên trong Hội đồng chính sách xã, thị trấn đa số là kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm nên công tác rà soát, thu thập thông tin về liệt sĩ còn lúng túng trong khâu triển khai thực hiện. Chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Công tác tham mưu, đề xuất của cơ quan chuyên môn chưa sâu và chưa quyết liệt. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện có lúc chưa thường xuyên.

Việc tham mưu, đề xuất của cơ quan chuyên môn, cán bộ chuyên trách có việc, có nội dung chưa sâu sát; công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm có lúc chưa kịp thời.

### **3. Một số kinh nghiệm**

<sup>(5)</sup> \* Kinh phí từ ngân sách Nhà nước cấp (thông qua Tỉnh).

- Tổng số (từ năm 2013 – 2020): 10.000.000đ.

- Sử dụng, thanh quyết toán: 10.000.000đ.

\* Kinh phí từ ngân sách địa phương bảo đảm.

- Tổng số (từ năm 2013 – 2020): 35.000.000đ

- Sử dụng, thanh quyết toán: 35.000.000đ

<sup>(6)</sup> Tổ chức kiểm tra: 03 đợt, Hội nghị: 2 đợt, Hội nghị rút kinh nghiệm được 01 đợt

<sup>(7)</sup> Tập thể: 02 tập thể, cá nhân: 01 do Ủy ban nhân dân tỉnh, Quân khu 5 khen.

Cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội phải chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo đề ra giải pháp phù hợp và xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, có định hướng trách nhiệm trước mắt và lâu dài để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời xử lý thông tin, giải quyết khó khăn vướng mắc, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia thực hiện nhiệm vụ.

### **\* ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Qua thời gian triển khai thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150, Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo 24 huyện, các ban ngành, đoàn thể, các xã, xã trong toàn huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản của trên, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các kế hoạch, giải pháp và hướng dẫn thực hiện. Công tác tuyên truyền khá sâu rộng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Việc vận động cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ được địa phương thực hiện khẩn trương, chặt chẽ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực. Quá trình thực hiện các cơ quan, ban ngành có liên quan, cấp uỷ chính quyền địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực, đồng bộ, kết quả thực hiện Đề án đã đạt được kết quả bước đầu, đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, góp phần ổn định chính trị- xã hội ở địa phương. Qua đó, có xã Đăk Dục đã làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TÌM KIẾM, QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ NHỮNG NĂM TIẾP THEO**

#### **\* ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Nhân dân trên địa bàn huyện hiện nay phần lớn chưa trải qua các cuộc chiến tranh, nhiều hộ dân sinh quán từ nơi khác đến làm ăn sinh sống trên địa bàn, các thông tin về liệt sĩ ngày càng ít, nhân chứng sống còn rất ít. Địa hình có nhiều thay đổi theo thời gian, do tác động cải tạo của con người, điều kiện thời tiết, do mưa bão, lũ có nơi sạt lở. Cán bộ làm công tác chính sách không rõ khu vực địa danh trước kia, nên phần nào ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. . .

#### **I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU**

##### **1. Phương hướng**

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của trên, cần tập trung xác định rõ: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ trọng tâm, đề cao vai trò cấp uỷ, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của bộ phận chuyên môn gắn với phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân trên địa bàn.

##### **2. Mục tiêu**

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập, lập bản đồ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện. Xác định chính xác các vị trí có thông tin, tổ chức cất bốc, quy tập bảo đảm chặt chẽ, chính xác và tận tình chu đáo, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành toàn bộ Đề án của Chính phủ về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo 515 Tỉnh về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo và Đề án 150, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp nhận thức đúng đắn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, mục đích, yêu cầu, tính nhân văn và ý nghĩa sâu sắc của việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan chức năng liên quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quá trình tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan, nhất là giữa Ban CHQS huyện với Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội, Hội cựu chiến binh, Công an huyện, Đội quy tập, Cục Chính trị Quân đoàn 3. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo 24 huyện.

Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, khuyến khích cách làm hay, sáng tạo; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán, chấn chỉnh các thông tin sai lệch, bịa đặt thiếu cơ sở khoa học; đấu tranh với những hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi./.

### ***Nơi nhận:***

- BCD 515 Tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Thành viên BCD 24 huyện;
- Ban CHQS huyện;
- Lưu: VT, CT. H16.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Y Lan**